

KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn thị xã Hòa Thành

Thực hiện Kế hoạch số 1085/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. UBND thị xã Hòa Thành tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn thị xã Hòa Thành như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm các ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các tổ chức và cá nhân về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do sử dụng bao bì nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt, làm thay đổi từ nhận thức thành hành động, cụ thể:

- Kêu gọi các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, chợ sử dụng các bao bì, vật liệu thân thiện với môi trường thay thế các bao bì nhựa sử dụng một lần. Hạn chế dần việc sử dụng bao bì nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tự nhiên, thực vật (lá chuối, lá sen, túi giấy,...).

- Khảo sát, thống kê khối lượng bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy sử dụng trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở thực hiện mục tiêu sử dụng giảm thiểu túi ni lông khó phân hủy.

- Phân đấu đến năm 2025 sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy.

- Khuyến khích, tạo mọi điều kiện cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

2. Yêu cầu

Tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ- TTg ngày 11/4/2013, Quyết định số 491/QĐ- TTg ngày 07/5/2018, Kế hoạch số 1987/KH-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh và Văn bản số 2964/UBND-KTN ngày 11/11/2014 của UBND tỉnh về tăng cường sử dụng túi ni lông thân thiện với môi trường và thực hiện Quyết định số 582/QĐ- TTg.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động phong trào “Chống rác thải

nhựa” thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí, thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực đông đảo của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Các ban, ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường, các tổ chức và cá nhân trên địa bàn thị xã phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc thực hiện kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị hạn chế sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần trong công sở và khi tổ chức các cuộc hội, họp.

II. Nhiệm vụ

1. Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, doanh nghiệp về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường đối với từng hộ gia đình, khu dân cư, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Tiếp tục phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” phát huy vai trò của các Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Thị Đoàn, Liên đoàn Lao động, các Trường học, Trung tâm giáo dục thường xuyên ... trong thực hiện nhiệm vụ này.

Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học theo các hình thức, nội dung phù hợp.

2. Giảm thiểu phát sinh chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt

Hạn chế sản xuất các loại túi ni lông khó phân hủy có chiều dày một lớp màng nhỏ hơn 30 micromet (30 μm), tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom, tái chế.

Hạn chế và tiến tới chấm dứt việc nhập khẩu, sản xuất và cung cấp các loại túi ni lông khó phân hủy kể từ năm 2026 tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

Rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân đang sản xuất bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn tỉnh, xem xét không nâng công suất hoặc mở rộng sản xuất, không mời gọi hoặc từ chối các dự án sản xuất bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

3. Đẩy mạnh việc thu gom, tái chế chất thải túi ni lông khó phân hủy

Khuyến khích tổ chức, cá nhân thu gom, tái chế chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

Thực hiện các biện pháp phân loại chất thải tại nguồn, thu gom, tái chế chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy.

III. Giải pháp thực hiện

1. Về cơ chế, chính sách

Khuyến khích phân loại chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy tại nguồn tạo điều kiện thuận lợi để thu gom, tái chế.

Hỗ trợ sản xuất, sử dụng bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi

ni lông khó phân hủy.

2. Về tài chính, nhân lực

Xem xét, phân bổ kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường, sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn đầu tư khác cho công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng bao bì nhựa và túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt cho các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường triển khai thực hiện.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tuyên truyền Kế hoạch nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường, duy trì thường xuyên, liên tục trong suốt thời gian thực hiện Kế hoạch.

Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Phòng Quản lý đô thị

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện việc khảo sát, thống kê khối lượng bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy sử dụng hàng quý, hàng năm tại các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn thị xã theo thẩm quyền quản lý để đề xuất giải pháp giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy gây phát thải chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

Tuyên truyền, vận động, lập kế hoạch thực hiện treo băng rôn, pano tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, chợ về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường để thay đổi thói quen, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay thế các bao bì nhựa sử dụng một lần, hạn chế dần việc sử dụng bao bì nhựa và túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm tự nhiên, thực vật (lá chuối, lá sen, túi giấy,...).

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tham mưu UBND thị xã giao dự toán cho các đơn vị thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách và các chế độ tài chính hiện hành.

Cấp phép kinh doanh đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm bao bì, túi xách, ống hút, dao, đĩa,... bằng vật liệu thân thiện với môi trường, dễ phân hủy, thay thế cho bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy. Tham mưu UBND thị xã không cấp phép các dự án sản xuất bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

4. Phòng Văn hóa và Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh

Giao Phòng Văn hóa chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền, khảo sát, lập kế hoạch thực hiện treo băng rôn, pano trong các ngày tuyên truyền môi trường có nội dung về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông tại một số khu du lịch, khu vui chơi, giải trí...; tuyên truyền khuyến khích các hình thức sử dụng các sản phẩm thay thế túi ni lông và bao bì nhựa khó phân hủy đến cộng đồng dân cư, khách tham gia du lịch và trên các phương tiện thông tin của các xã, phường

Xây dựng các tiêu phẩm lồng ghép vào các chương trình văn nghệ quần chúng

để tuyên truyền về hạn chế sử dụng bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy, khuyến khích sử dụng bao bì, túi xách thân thiện với môi trường.

5. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Thông qua các buổi tập huấn, hội nghị, huấn luyện và các cuộc kiểm tra chuyên đề trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở, doanh nghiệp, tiến hành lồng ghép, tuyên truyền về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân nói chung và đối tượng người lao động nói riêng.

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đưa nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn vào chương trình giảng dạy ở các cấp học theo các hình thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của Nhà nước.

7. Chi Cục thuế

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu nộp thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân có sản xuất, kinh doanh bao bì nhựa, túi ni lông đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các loại túi ni lông thân thiện với môi trường.

8. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã

Xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thành viên.

Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng thực hiện Kế hoạch. Phát động các phong trào, xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm thu gom rác thải nhựa,...; đề xuất các sáng kiến và tích cực tham gia bằng các hành động cụ thể như: thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường tuyên truyền việc hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

9. UBND các xã, phường

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thực hiện việc khảo sát, thống kê khối lượng bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy sử dụng tại các siêu thị Bách Hóa xanh, trung tâm thương mại, cửa hàng, chợ thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn để đề xuất giải pháp giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy gây phát thải chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

Tổ chức thí điểm phong trào, mô hình hạn chế sử dụng bao bì nhựa và túi ni lông khó phân hủy tại một đến hai khu dân cư trên địa bàn, tổng kết rút kinh nghiệm và thực hiện nhân rộng mô hình tại địa phương; các tổ chức, cá nhân có thành tích cao trong việc giảm phát thải bao bì nhựa và túi ni lông khó phân hủy sẽ được biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1552/KH-UBND ngày 12/6/2017 của

UBND tỉnh về việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020; Văn bản số 2223/UBND-KTN ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh về việc yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 392/UBND-KTTC ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh an toàn tại các dự án rác thải trên địa bàn tỉnh, trong đó lưu ý đến việc thu gom, xử lý rác thải nhựa, đảm bảo không để xảy ra tình hình ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy.

10. Các ban, ngành liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Kế hoạch với các nội dung có liên quan, đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại cơ quan để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thông tin, tuyên truyền, giáo dục đến tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; các sở, ngành phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong việc thực hiện Kế hoạch nhằm đạt hiệu quả và chất lượng cao.

11. Các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng, chợ trên địa bàn thị xã

Giảm thiểu việc sử dụng túi ni lông, thay thế các sản phẩm tự nhiên, nguồn gốc thực vật (lá chuối, lá sen, túi giấy...) và các loại bao bì giấy dễ phân hủy, phân loại rác thải nhựa tại nguồn.

Phấn đấu đến năm 2025 sử dụng 100% túi ni lông thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy.

Phối hợp Phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường thống kê khối lượng bao bì nhựa, túi ni lông khó phân hủy và chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy phát sinh.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trên địa bàn thị xã Hòa Thành. Định kỳ hàng năm các ban, ngành, UBND các xã, phường báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã, thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 8 để tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 8. /

Nơi nhận:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- TT.HU-TT.HĐND thị xã;
- CT, các PCT.UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban ngành thị xã;
- Các tổ chức chính trị - xã hội thị xã;
- LĐVP; CVKT;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VP.HĐND-UBND thị xã.



CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Hồng Vân